

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ “ GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”
CÔ: ĐẶNG PHÁC MINH BAN
TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ, LÀM THEO LỜI BÁC
ĐIỂN HÌNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Người dự thi : Nguyễn Thị Kim Thi

Giáo viên: Trường THCS Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội



Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tâm huyết với nghề, cô giáo Đặng Phác Minh Ban – Giáo viên dạy môn Thể Dục – Trường THCS Nguyễn Trãi (Quận Thanh Xuân – Hà Nội) đã mang lại nhiều thành tích GD đáng tự hào cho nhà trường, thông qua những thành tích về phong trào thể dục thể thao của trường, học sinh dành được trong các cuộc thi do Quận, Thành Phố đã tổ chức do cô phụ trách...

Quan trọng hơn, tinh thần ham học hỏi, không ngừng sáng tạo của cô đã trở thành tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người, xứng đáng để cán bộ, giáo viên và học sinh của trường noi theo.

Hơn 30 năm bước chân vào nghề giáo, cũng là ngần ấy thời gian cô giáo Đặng Phác Minh Ban gắn bó với nhiều mái trường ở các địa phương khác nhau và cô đã dừng chân tại ngôi trường mang tên Nguyễn Trãi – Trường THCS Nguyễn Trãi. Cô tốt nghiệp Trường Đại Học Thể Dục 1 – khoa Giáo dục thể chất năm 1979 với tấm bằng loại giỏi, cô Đặng Phác Minh Ban được tiếp nhận về công tác Đoàn tại nhà máy liên hợp diệt Nam Định, đến tháng 4 năm 1994 cô được chuyển công tác về giảng dạy tại trường THCS Nguyễn Trãi – thuộc Phòng Giáo Dục quận Đống Đa. Từ đó đến nay trong giảng dạy cô luôn luôn học hỏi kinh nghiệm giảng dạy từ đồng nghiệp, tự bồi dưỡng chuyên môn để trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ giảng dạy. Vì vậy mà cô đã đạt được nhiều thành tích cao trong sự nghiệp giáo dục như :

- Từ năm 1998 đến nay cô liên tục đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường.
 - Năm học 2001-2002 Cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quận.
 - Năm học 2004-2005 Cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Quận.
 - Năm học 2006-2007 Cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Quận.
 - Năm học 2007-2008 Cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Quận và đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Thành Phố.
- Từ đó đến nay cô vẫn luôn luôn tham dự các cuộc thi của trường, quận và thành phố tổ chức. Và cô đã được phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân đánh giá cao về chuyên môn vững vàng, cô đã được phòng GD tin nhiệm và làm cán bộ mảng lưới về chuyên môn.

“Với tôi, công việc trọng tâm của người giáo viên chính là những giờ lên lớp. Tôi luôn tâm niệm làm thế nào để có những giờ học hay, thu hút được sự hứng thú say mê học tập của học sinh. Tùy theo trình độ của học sinh mà mình nghiên cứu tìm ra những phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng lứa tuổi, từng đối tượng học sinh làm cho tiết học sinh động hơn giúp cho học sinh phát triển đồng đều về thể lực và trí tuệ”- cô giáo Đặng Phác Minh Ban đã nói.

Về phong trào thể dục thể thao, cô là người rất yêu nghề, mẫn trẽ và tấm lòng tất cả vì học sinh thân yêu của mình . Cô đã truyền lại những kiến thức cơ bản cho các em học sinh bên cạnh đó cô đã tìm hiểu và mạnh dạn xây dựng tiết chuyên đề về môn khiêu vũ thể thao để giáo viên các trường học hỏi và đưa nội dung này vào các giờ học thể dục chính khóa và ngoại khóa giúp các em học sinh được tiếp cận với một môn thể thao đang phát triển trong và ngoài nước.

Từ những kiến thức mà cô đã truyền cho học sinh vì vậy các em đã rất hứng thú học , tập luyện và đã đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi Hội khỏe phù đồng cấp Quận và cấp Thành Phố tổ chức như:

-Năm học 2009-2010 đạt 1 HCV, 1 HCB môn Khiêu vũ thể thao cấp Thành Phố.

Năm học 2010-2011 đạt 3 HCB môn khiêu vũ cấp Thành Phố

Năm học 2011-2012 đạt 3 HCB môn khiêu vũ thể thao cấp Thành Phố.

Ngoài ra, trong các Hội khỏe phù đồng do Quận tổ chức cô đã huấn luyện học sinh thi đấu và đạt được rất nhiều giải cho trường.

Là một cô giáo dạy bộ môn thể dục với sự nhiệt tình năng nổ, chan hòa với đồng nghiệp và được sự tin yêu của mọi người cô đã được bầu vào ban chấp hành Công Đoàn nhà trường trong nhiều nhiệm kỳ, đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ - công nhân viên chức, lao động. Với những đóng góp và cống hiến không ngừng của cô giáo Minh Ban vì vậy nhiều năm liên tục công đoàn trường THCS Nguyễn Trãi được công đoàn ngành GD quận Thanh Xuân đánh giá tập thể công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Năm học 2004-2005 cô Minh Ban được nhận giấy khen của Công đoàn ngành trong phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” . Trong gia đình cô là người phụ nữ đảm đang , nhân hậu, chăm sóc chồng con tận tụy khéo léo. Các con của cô đều ngoan và trưởng thành. Không nhưng thế, cô còn là người con hiếu thảo chăm sóc bố mẹ già từ bữa ăn đến giấc ngủ với tình yêu thương vô bờ bến. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, mặc dù sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng cô vẫn miệt mài và nhiệt tình xây dựng những tiết dạy hay để chúng tôi là những người đồng nghiệp học hỏi ...

Cô giáo Đặng Phác Minh Ban thực sự là một tấm gương đạo đức tự học và tự sang tạo để học sinh và đồng nghiệp noi theo.

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2018

Người viết

Nguyễn Thị Kim Thi

